



คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:16

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: บอร์ด กยท. อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมภาคใต้

บอร์ด กยท. อนุมัติงบช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมภาคใต้



คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีค่าใช้จ่าย ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จนทำให้สวนยางเกิดความเสียหาย ซึ่งจะดำเนินการมอบ เงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วที่สุด

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ได้ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ลงพื้นที่ให้ ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งศูนย์ “กยท.รวมน้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้” รวมเป็นมูลค่ากว่า 1,550,000 บาท แจกจ่ายให้เกษตรกรในพื้นที่ประมาณ 10,000ครัวเรือน และขณะนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กยท. จึงได้เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้ผลผลิตยางได้ ซึ่ง ยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้ำท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางด้วย ฉะนั้น การสำรวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหาย พบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ **จังหวัด นครศรีธรรมราช** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 800 ราย เนื้อที่ประสบภัย 3,624 ไร่ **พัทลุง** มีเกษตรกรที่ ประสบภัย จำนวน 223 ราย เนื้อที่ประสบภัย 1,415 ไร่ **สุราษฎร์ธานี** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 616 ราย เนื้อที่ประสบภัย 8,319 ไร่ **ชุมพร** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 5 ราย เนื้อที่ประสบภัย 23 ไร่ **ปัตตานี** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 80 ราย เนื้อที่ประสบภัย 392 ไร่ **ตรัง** มีเกษตรกรที่ประสบภัย

จำนวน 805 ราย เนื้อที่ประสบภัย 7 ,631 ไร่ **กระบี่** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 122 ราย เนื้อที่ประสบภัย 272 ไร่ **นราธิวาส** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 79 ราย เนื้อที่ประสบภัย 481 ไร่ **ยะลา** มีเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 89 ราย เนื้อที่ประสบภัย 162 ไร่ และ**สงขลา** มีจำนวนเกษตรกรที่ประสบภัย จำนวน 138 ราย เนื้อที่ประสบภัย จำนวน 677 ไร่

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงิน มาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น 3 ,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบอุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท

“กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะต้องเร่งดำเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3 ,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด ”
ดร.ธีรัช กล่าว



ข่าวสด <http://www.khaosod.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:17

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ยางพาราบึงกาฬกับการก้าวสู่ยุค4.0

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ยางพาราบึงกาฬกับการก้าวสู่ยุค4.0



นอกจากงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” จะตอกย้ำความสำเร็จของจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้ผลิตรายพาราที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้น และส่วนสำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มความภาคภูมิ

วันนี้บึงกาฬไม่ได้มีแค่สวนยาง แต่ยังมีโรงงานผลิตหมอนยางพาราต้นแบบที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของภาคอีสาน ในชื่อ บึงกาฬรับเบอร์กรุ๊ป? ตั้งอยู่บนพื้นที่ 37 ไร่ ต.ตาเตี้ย อ.เซกา จ.บึงกาฬ และได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงาน ไปเมื่อ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา

โรงงานบึงกาฬรับเบอร์กรุ๊ป ลงทุนโดยชุมนุมสหกรณ์ยางบึงกาฬ มีกำลังการผลิตหมอนยางพารา 300 ใบต่อวัน จากความสำเร็จที่เป็นรูปร่างนี้ทำให้รัฐบาลเห็นถึงศักยภาพ อนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดจำนวน 193 ล้านบาท เพื่อนำมาสร้างโรงงานอีก 5 แห่ง

ได้แก่ โรงงานหมอน โรงงานผลิตที่นอน โรงงานผลิตน้ำยางข้น โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน และโรงงานผลิตยางลูกขุน โดยเฉพาะโรงงานหมอนจะพัฒนาให้มีความสามารถในการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ใบต่อวัน

นายนิพนธ์ คนขยัน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยผลักดันให้โรงงานแห่งนี้เกิดขึ้น ทั้ง นายพิณิจ จารุสมบัติ อธิบดีรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภา

วัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายจาง เยียน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด ตลอดจนรัฐบาลที่
งบประมาณสนับสนุน และธนาคารออมสินที่ให้เงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ

จากความคืบหน้าดังกล่าวทำให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง กับบริษัท รอยัล
ไทยเบสท์ ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท ไทย ปาร์ค เสนิค ฟาร์ม จำกัด บริษัท โพลี ลาเท็กซ์ จำกัด บริษัท เหว่ย ซิง อินเตอร์
เนชั่นแนล เทรดิง จำกัด ที่มีความต้องการหมอนยางรายละ 20,000-50,000 ใบต่อเดือน ขณะที่โรงงานมีกำลังการผลิต
150,000 ใบต่อเดือน หากชุมนุมสหกรณ์ยางบึงกาฬขายราคาเฉลี่ยใบละ 300 บาท จะทำให้สหกรณ์มีรายได้เดือนละ 45
ล้านบาท

ภายในงานยังลงนามความร่วมมือเรื่องเครื่องกรีดยางอัตโนมัติระหว่างรับเบอร์วัลเลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จังหวัดบึงกาฬ และสภาวัฒนธรรมไทยจีนฯ

*“การลงนามเรื่องเครื่องกรีดยางอัตโนมัติถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็น 4.0 ระหว่างประเทศไทย
และจีน การยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากผู้ปลูกสู่ผู้แปรรูปอย่างต้องอาศัยนวัตกรรม ซึ่งรับเบอร์วัลเลย์ขอสัญญาว่าจะนำ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ใหม่ล่าสุดจากประเทศจีนเข้ามาที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อนำผลิตภัณฑ์จากบึงกาฬส่งออกไปยังตลาดโลก”
นายจาง เยียน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำกัด กล่าว*

อีกความก้าวหน้าที่จะขาดไม่ได้ คือ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอินเดียเป็นครั้งแรก โดยดร.ธีรช
สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และ นายตีปิก จาดธา
ประธานบริษัท จอธะรี รับเบอร์ แอนด์ เคมีคอล เอกชนทุนจำกัด ร่วมลงนามนำเข้ายางพาราจากบึงกาฬ จากแวนโน้ม
และความร่วมมือต่างๆ ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยางพารา บึงกาฬ มากขึ้น และมากขึ้น



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13:15

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ชาวบ้านตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้เทคนิคลับมีดกรีดยางกับ อบจ.ตรัง เป็นรุ่นที่...

ชาวบ้านตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้เทคนิคลับมีดกรีดยางกับ อบจ.ตรัง เป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2560



แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง

วันที่ข่าว : 25 กุมภาพันธ์ 2560

นายกิจ หลีกภัย นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง นายทวี สัตยาไชย ที่ปรึกษานายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรเทคนิคการลับมีดกรีดยางพารา” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 บ้านควนจุก ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลับมีดกรีดยางให้กับชาวบ้าน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ในปีงบประมาณ 2560 จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นอีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใช้เวลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 2 ของปีนี้มีเข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 100 คน มีนายอดุลย์ สัมพันธ์วิวัฒน์ อดีตผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือสำนักงานการยางแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพัฒนาผู้กรีดยางให้เป็นนักลับมีดกรีดยางที่มีฝีมือ เรียกว่า “ช่างลับมีดกรีดยาง” โดยทุกคนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการลับมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราที่ถูกต้อง ตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งโค่นต้นยางเพื่อปลูกแทนรอบใหม่ และที่สำคัญคือทุกคนจะได้ทราบหลักการกรีดยางอย่างน้อย 4 ประการ คือ กรีดยางอย่างไรให้น้ำยางมากที่สุด กรีดยางอย่างไรให้ต้นยางเสียหายน้อยที่สุด กรีดยางอย่างไรให้นานที่สุด อย่างน้อย 25-30 ปี และกรีดยางอย่างไรจึงทำให้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แล้วผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับมีดกรีดยางและหินลับมีด คนละ 1 ชุด เพื่อนำไปฝึกปฏิบัติจริง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉันทนันท์ พิธเมธาวงศ์

Rewriter : วสันต์พรพรชัย จำริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://nwnt.prd.go.th>



NNT

สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
NATIONAL NEWS BUREAU OF THAILAND

วันที่ 26 ก.พ. 60

หัวข้อข่าว จังหวัดสตูลจัดงานวันสภกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560

จังหวัดสตูลจัดงานวันสภกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสภกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์



วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2560) สำนักงานสภกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับขบวนการสภกรณ์ กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสตูล จัดงานสภกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่โรงงานแปรรูปยางพารา ชุมชุมสภกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีหัวหน้าราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสภกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสภกรณ์ไทย ที่ทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสภกรณ์ให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายไปทั่วราชอาณาจักร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาและสถาบันเกษตรกร การรับบริจาคโลหิต ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าของขบวนการสภกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกลงกว่าท้องตลาด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

กยท. พัฒนายางพารา “ครบวงจร” ดันไทยสู่ มหาอำนาจด้านยางพาราของโลก



กยท. วางเป้าสร้างผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมให้ความสนับสนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้ชาวสวนยางไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การดำเนินงานของ กยท. ภายในงานประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ที่ จ.กระบี่ ว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแค่ประเทศผู้ส่งออกยางพาราหลักเท่านั้น แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลกให้ได้

หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานของยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูป จะต้องสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นประโยชน์ต่อทั้งภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม และประเทศชาติ โดย กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา ทั้งนี้ นโยบายที่ผ่านมาๆ กยท. พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อให้ยางพาราของไทยมีคุณภาพ พร้อมทั้งเน้นการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ หากประเทศไทยปลูกยางเยอะ และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ดีได้เยอะ ความเป็น “มหาอำนาจทางเศรษฐกิจด้านยางพารา” จะอยู่ไม่ไกล

ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งองค์ความรู้ ประสบการณ์ และผลงานวิจัยต่างๆ นับจากนี้ กยท. จะเน้นสร้างผลงานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อวงการยางพาราในอนาคต พร้อมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถนำยางพาราไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมทั้งลดต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรได้

ดร.ธีธัช กล่าวในงาน สัมมนาสถาบันเกษตรกรและครูยาง เรื่อง การแปรรูปยางพาราสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง ในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2560 ว่า ยางพารายังสามารถนำไปแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมาย ไม่ใช่แค่ที่นอนยางหรือหมอนยาง กยท. มีองค์ความรู้ พร้อมทั้งนักวิจัยที่คิดค้นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปต่อยอดสู่การแปรรูปยาง ได้จริง


ขณะนี้สินค้าแปรรูปจากยางพาราเป็นที่ต้องการในตลาดมาก แต่ยังมีการผลิตน้อย เช่น ฝือกยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในวงการแพทย์ โดยยางมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ง่าย ในหนึ่งปีมีความต้องการใช้ฝือกยาง ประมาณ 500,000 ชิ้น

แม้แต่แผ่นรองพื้นกันลื่น สนามฟุตบอล ก็นิยมนำยางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น



ดังนั้น หากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถรวมกลุ่มกันและวางแผนในการนำยางพาราที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได้ ทาง กยท. ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ความรู้ และเงินทุน โดยสามารถขอรับคำปรึกษา และการสนับสนุนต่างๆ จาก กยท.ได้ทุกสาขา เพื่อเป็นการช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพราะการแปรรูปนั้นถือเป็นอนาคตของยางพารา รายได้ของเกษตรกรจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคายางเพียงอย่างเดียว

กยท.พร้อมให้ความสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะเป็นรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู่

 <p>สำนักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ</p>	<p>งานแถลงข่าว</p> <p>Thesettak Credits: 120,000 Ad Rate: 1,000</p>	<p>Section: First Section/ก119ค1-ก119ค1พุน วันที่: อาทิตย์ 26 กุมภาพันธ์ - พุธ 1 มีนาคม 2560 ซีที: 37 ฉบับที่: 3239 หน้า: 9(เก้าหน้า) Callback: 20.64 Ad Value: 21,672 PRValue (x3): 65,016 คลิป: ๓๖-คำ หัวข้อข่าว: ราคาขาย-ปาล์มขยับดัชนีรายได้เกษตรกรพุ่ง</p>
--	--	---

ราคาขาย-ปาล์มขยับ ดัชนีรายได้เกษตรกรพุ่ง

ดัชนีราคาสินค้าเกษตร ม.ค. 60 ปรับตัวเพิ่มขึ้น ยางพารา-ปาล์มปรับตัวกว่า ขณะที่ข้าว-ข้าวโพด ราคาตก ด้านดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 40%-มันผลผลิตเริ่มออกสู่ตลาดมาก จุดขายได้เกษตรกรดีขึ้น


นางสาวรัชดา สุทธิรักษ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้นจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรรวมทั้งเดือนมกราคม 2560 พบว่า เพิ่มขึ้น 1.58% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559

โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ยางพารา เนื่องจากราคาส่งมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และปาล์มมีแนวโน้ม ราคาสูงขึ้นจากมีฝนตกและน้ำท่วมในบางพื้นที่มาก ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าว มีสาเหตุหลัก เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น และทรงคุณค่า ประกอบกับราคาส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาลดลงจากโรงงานมีสต็อกเพียงพอต่อความต้องการใช้

ส่วนดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร

เดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้น 0.31% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2559 โดยสินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ปาล์มมีแนวโน้ม 40% ผลิตเลี้ยงสัตว์ สุกร และกุ้งขาวแวนนาไม ส่วนสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก และข้าวโรงงาน ส่วนผลไม้รวม กุมภาพันธ์ 2560 ดัชนีผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนมกราคม 2560 เนื่องจากผลผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโรงงาน และมีสาเหตุหลัก เป็นขบวนการที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก

ในภาพรวมการบริโภคจากดัชนีรายได้เกษตรกร ในเดือนมกราคม 2560 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.12% จากดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.58% และดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.32% ■

 <p>Krungthep Property 100,000,000 Ad Rate: 1,400</p>	<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>Section: ข่าวเงิน-ลงทุน/Think StartUp วันที่: จันทร์ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ปีที่: 30 ฉบับที่: 10385 หน้า: 27(ล่างซ้าย) Col. Inch: 28.47 Ad Value: 41,281.50 PR Value (x3): 123,844.50 คลิก: 112-ค่า หัวข้อข่าว: 'น้ายายผสมคอนกรีต'งานวิจัยแก้วิกฤติราคา</p>
--	-----------------------------	---

'น้ายายผสมคอนกรีต' งานวิจัยแก้วิกฤติราคา

การส่งเสริมให้เกษตรกร ในภาคอีสาน ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราเมื่อผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดวิกฤติราคาอย่างหนักหน่วง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ทำให้หลายครัวเรือนร่วมกันหาแนวทางเพิ่มช่องทางการนำร่องของยางพาราไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ

นายเจริญชัย ตูตโชติคุณ หัวหน้าสาขาวิชากรรมวิธีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ทำการศึกษาโดยวิจัยหาสูตรสำเร็จให้กับส่วนผสมในคอนกรีต นำมาผลิตเพื่อเพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์ของยางพาราซึ่งมีปัญหาคือเริ่มราคาของยางต่ำและผลผลิตเพื่อรักษาระบบเกษตรชาวสวนยาง

"ตามความเข้าใจของพาราและ

ปูนซีเมนต์อาจจะทำกันไม่ได้ แต่เราสามารถสังเคราะห์ซีเมนต์ตัวใหม่เพื่อผสมกับยางพาราซึ่งยังราคาตกต่ำอยู่ตามวิถีทางกลที่มีความยืดหยุ่น ความอ่อนตัวกำลังรับแรงอัด จะช่วยลดการก่อตัวของสารก่อมะเร็งในการพัฒนาที่ต่ำกว่าคอนกรีตทั่วไป มีทั้งทำเป็นกระเบื้องปูผนังที่ทำมาจากยางพารา ใช้ทำไฟเบอร์คอนกรีตที่มีคุณภาพมากขึ้น"

สำหรับยางพาราเป็นสารประกอบที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ จัดเป็นสารประกอบพอลิเมอร์ที่มีจุดเด่นมีสีน้ำตาล ใช้ตกชั้นสูงจากยางพารา และใช้ปลูกทั่วทั้งโลกเป็นอันดับ 2 ประเทศที่ 2557-2558 ยางพาราปลูกหลายตามการก่อสร้างใช้ปูนซีเมนต์กว่า 50 ล้านตันต่อปี ขณะนี้ทั่วโลกมียางพาราทั้งประเทศไทยปัจจุบันอยู่ที่ 0.5 ล้านตัน

ฉะนั้นหากสามารถทดแทนสารซีเมนต์

ด้วยน้ำยางพาราเพียงร้อยละ 1 ของพารา จะถูกใช้สูงถึง 0.5 ล้านตัน เชื่อว่าหากใช้น้ำยางพาราเป็นส่วนผสมของคอนกรีตจะลดผลกระทบต่อปัญหาวิกฤติราคาตกต่ำ ขณะที่คอนกรีตที่มีส่วนผสมของน้ำยางพาราก็มีความแข็งแรงและมีความปลอดภัย

ปัจจุบันการวิจัยคอนกรีตจะใช้วัสดุผสมกับระหว่างสารซีเมนต์ซึ่งหินทรายและน้ำในส่วนของการวิจัยนี้เป็นการวิจัยต่อยอดกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในภาคก่อสร้างที่เน้นเรื่องความแข็งแรงทนทาน นำมาพัฒนาจากภาพปัญหาภาคเกษตรที่ขาดน้ำ จึงได้แนวคิดในการนำน้ำยางพาราเข้ามาเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงที่ใช้ทดแทนในประเทศ ส่วนนี้ปัญหาเรื่องราคายางตกต่ำและลดความเสี่ยงของชาวสวนยาง

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ถือเป็นก้าวแรกของการนำยางพารามาผสมกับสารซีเมนต์ ซึ่งต้องศึกษาคุณสมบัติและทดสอบความปลอดภัยที่หมดจด ตลอดจนการทดลองใช้จริงกับงานก่อสร้าง ซึ่งนี่มีงานวิจัยสำเร็จจากต่างประเทศมาแล้ว ปัจจุบันไปใช้ในส่วนก่อสร้างได้ โดยเฉพาะทำและใช้ได้ทั้งสาขาวิศวกรรมโยธา